

ถกยี่บัว'ลดราคาน้ำตาล'ตามตลาดโลก

กรุงเทพธุรกิจ • กรมการค้าภายในเชิญผู้ค้าส่ง-ปลีกน้ำตาลทรายรายใหญ่ 20 รายแจงสต็อกเก่า ลดราคาน้ำตาลทรายในประเทศตามราคาตลาดโลก ให้ราคาขายปลีกตามตลาดสด ต่ำกว่าเพดานราคาควบคุม

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหรือแนวทางการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศ หลังจากรัฐประกาศลดยัติน้ำตาลทราย ร่วมกับกลุ่มผู้ค้าส่ง ค้าปลีก ภาคอุตสาหกรรมใช้น้ำตาลทรายทั้งระบบเกือบ 20 ล้านตัน (12 ก.พ.) ว่า กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือผู้ค้าส่ง-ปลีก น้ำตาลทราย

รายใหญ่ (ยี่บัว) ควรที่จะปรับลดราคาน้ำตาลทรายที่จะส่งให้ร้านค้าปลีกรายย่อยตามตลาดสดต่างๆ ทั่วประเทศให้มีราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทรายขนาด 1 กิโลกรัมต่ำกว่าที่เพดานราคาน้ำตาลทรายที่อยู่ในกลุ่มสินค้าควบคุมอยู่ที่ 23.50 บาทต่อกิโลกรัม หากยังไม่ได้รับความร่วมมือจากยี่บัวรายใหญ่ กรมฯ จะออกตรวจสอบสต็อกน้ำตาลทรายทุกรายอย่างเข้มงวดต่อไป

อย่างไรก็ตาม เท่าที่ได้ติดตามขณะนี้ ราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานมีราคาที่ลดลงตามราคาในตลาดโลก หลังการประกาศลดยัติน้ำตาลทรายมาระยะหนึ่งแล้ว ส่งผลให้ราคา

น้ำตาลทรายหน้าโรงงานลดลงมาแล้วเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.80-1.90 บาท และห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าสะดวกซื้อก็ได้ปรับลดราคาจำหน่ายขายปลีกน้ำตาลทรายขนาดถุง 1 กิโลกรัมลงมาแล้ว 2 บาท หรืออยู่ที่ 21-22 บาท แต่ราคานี้ตามตลาดสดยังจำหน่ายในราคาสูงหลายพื้นที่อยู่ที่ 25-26 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งไม่สามารถลดราคาจำหน่ายได้โดยยังรับมาจากยี่บัวส่งมาให้ราคาสูง

ดังนั้น การหารือในครั้งนี้อิงขอความร่วมมือและรับฟังเหตุผลว่ายี่บัวยังมีปริมาณสต็อกเก่าอีกมากน้อยแค่ไหน และจะปรับลดอีกนานแค่ไหน หากไม่ได้รับความร่วมมือจะใช้มาตรการ

ด้านกฎหมายต่อไป เพราะน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมและเมื่อประกาศลดยัติน้ำตาลทรายจะต้องสะท้อนความเป็นจริง ซึ่งโทษตามกฎหมายคือจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ กรมฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาน้ำตาลทรายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิด และยังคงขอความร่วมมือเจ้าของตลาดสดต่างๆ ให้ช่วยดูแลและกำชับร้านค้าปลีกให้ขายน้ำตาลทรายในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งราคาน้ำตาลทรายตามตลาดสดไม่ควรจะมีราคาเกินกว่าเพดานที่ได้กำหนดไว้

ดังนั้น หากประชาชนพบเห็นผู้ค้าในตลาดสดได้ขายน้ำตาลทรายแพงเกินจริง ร้องเรียนสายด่วน 1569 ได้ทันที